

Ngày 30 tháng 3 năm 2020

Đừng để nỗi sợ hãi gây ra kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người có nguồn gốc Châu Á trở dậy giữa cuộc chiến chống COVID-19

Hoa Kỳ hiện đang có số lượng người bị nhiễm bệnh cao nhất thế giới - hơn 122.653 người nhiễm bệnh và hơn 2.112 ca tử vong, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Khi con số tiếp tục gia tăng, những báo cáo về các trường hợp liên quan đến Virus Corona có xuất hiện tình trạng thù ghét người ngoại quốc, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực thể xác đối với người gốc Á đã tăng lên. Trung tâm Y tế Đại học Chicago về Công bằng Sức khỏe Châu Á và đối tác cộng đồng của chúng tôi, Liên hiệp Sức khỏe Châu Á, một tổ chức ủng hộ mạnh mẽ cho sự bình đẳng của con người và công bằng về sức khỏe, đã lên án mọi hình thức phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử và bạo lực.

Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử khi một nhóm dân tộc cụ thể bị chia tách và phân biệt đối xử do lo ngại sự bùng phát của một căn bệnh truyền nhiễm. Những người nhập cư Do Thái gốc Nga ở thành phố New York đã bị phân biệt đối xử trong nạn dịch tả vào năm 1892. Năm 2012, trong đợt dịch SARS bắt nguồn từ Trung Quốc, mục tiêu lần này là những người người Đông Á. Khi dịch Ebola bùng phát vào năm 2013, người châu Phi là những người đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Trong khi cả nước đang tiếp tục xác định và thực hiện các chiến lược nhằm ngăn chặn dịch bệnh, sự kỳ thị và phân biệt đối xử do sợ hãi sẽ chỉ làm cản trở các nỗ lực y tế công cộng của chúng tôi trong cuộc chiến chống COVID-19. Hơn nữa, các cá nhân, gia đình và cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới đã cảm nhận được tác động của đại dịch COVID-19. Ngay lúc này đây, chúng ta cần phải đứng lên và sát cánh cùng nhau để làm chậm và ngăn chặn việc lây lan COVID-19, thay vì lây lan nỗi sợ hãi dưới bất kỳ hình thức nào.

Dưới đây là những sự thật mà chúng ta đã biết:

- Sự bùng phát của một Virus Corona mới, hiện được gọi là COVID-19, lần đầu tiên được xác định tại thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019.
- COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là đại dịch vào ngày 11 tháng 3 năm 2020.
- Đến ngày 29 tháng 3 năm 2020, COVID-19 đã lan rộng ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 700.000 trường hợp nhiễm bệnh và 30.000 trường hợp tử vong.
- Mọi người có thể ngăn chặn sự kỳ thị liên quan đến COVID-19 bằng cách biết về [SỰ THẬT](#) này và chia sẻ với người khác trong cộng đồng của mình.

Virus Corona không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc và sắc tộc, nhưng nỗi sợ hãi thì có. Chúng ta không được phép để nỗi sợ hãi, kỳ thị và phân biệt đối xử chiến thắng được sự đoàn kết của chúng ta trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 này.

Tài nguyên bổ sung: [Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh](#), [Tổ chức Y tế Thế giới](#)